

Bảo đảm đủ nước gieo cấy lúa vụ xuân

Vụ xuân năm 2022, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy trên 75.000ha lúa. Để bảo đảm nguồn nước cho gieo cấy và sản xuất nông nghiệp, tận dụng đợt xả nước lần 2 của liên hồ thủy điện, hiện nay, các đơn vị, địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp lấy nước, phân đấu 100% diện tích gieo cấy đủ nước trong đợt xả nước lần 2.



46 trạm và máy bơm của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình được bảo dưỡng phục vụ lấy nước vụ xuân năm 2022.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, phổ biến ít mưa; tổng lượng mưa ở mức thấp hơn từ 10 - 25% so với trung bình nhiều năm; nguồn nước đến các hồ chứa lớn và trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt từ 30 - 50%; đặc biệt thiếu hụt tại vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng từ 60 - 90%. Mục nước thấp nhất lịch sử

nước sẽ gặp khó khăn, nhất là những địa hình xa nguồn nước. Do vậy, ngay từ cuối năm 2021 ngành nông nghiệp đã chủ động các phương án và đề nghị các địa phương, hai công ty khai thác công trình thủy lợi thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ xuân. Các địa phương, đơn vị đã nạo vét kênh các cấp, đắp bờ vùng, bờ thửa khoảng 2,95 triệu mét khối; cải tạo, xây mới 12 trạm bơm điện, 291 cống, đập nhỏ đồng; kiên cố hóa 22,54km kênh mương; giải phóng trên 15 triệu mét vuông dòng chảy. Ông Đỗ Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình cho biết: Đợt 2 liên hồ thủy điện xả nước từ ngày 15 - 23/1 là thời điểm lấy nước tập trung quan trọng nhất đối với sản xuất vụ xuân của tỉnh. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình khai thác tối đa khả năng tự chảy, phân công cán bộ, công nhân thường trực 24/24 giờ kiểm tra độ mặn tại vị trí công trình để khai thác tối đa khả năng mở cống lấy nước vào hệ thống, công đồng mở 78 cống dưới đê sông Hồng, sông Hóa, sông Luộc, sông Trà Lý để lấy nước vào hệ thống với tổng khẩu độ cống là

345,6m; các đơn vị và HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động vận hành các trạm bơm điện với 365 máy bơm, công suất khoảng 465.440m³/giờ để đưa nước lên ruộng đổ ải. Đến hết ngày 20/1, toàn tỉnh đã lấy nước đổ ải cho gần 63.000ha, đạt 83,5% diện tích gieo cấy. Được biết, trong 8 ngày xả nước đợt 2, các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ngành điện thì lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện. Vì vậy, ngành nông nghiệp, các địa phương, đơn vị đón đầu chỉ đạo, bám sát lịch xả nước, tranh thủ triệt để, tận dụng tối đa nguồn nước bằng mọi biện pháp lấy nước vào ruộng để làm đất gieo cấy lúa và dự trữ nước; tổ chức vận động, hướng dẫn người dân sớm thu hoạch tích cực vụ đông trồng trên đất hai đất lúa; làm đất để giữ nước trong ruộng; tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí nước.

NGÂN HUỖN

Tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Công an vừa tổ chức lễ ký kết trực tuyến quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì lễ ký kết. Những năm qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và BHXH Việt Nam đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến pháp luật; thanh tra, kiểm tra liên ngành; xây dựng, chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và thân nhân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong thực tiễn, đồng thời nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa 2 ngành, Bộ Công an và BHXH Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Quy chế bao gồm 3 chương, 9 điều, quy định đầy đủ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và BHXH Việt Nam ở tất cả các cấp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhận định: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự báo nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, thậm chí giải thể, phá sản sẽ làm gia tăng tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và phát sinh nhiều vướng mắc trong việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động. Do đó, việc ký kết quy chế phối hợp giữa 2 ngành sẽ tạo cơ chế, hành lang quan trọng để phối hợp toàn diện, có chiều sâu, thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa trên tất cả các mặt công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 2 ngành. Các đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát nội dung quy chế, phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh, thành phố trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, cụ thể hóa quy chế thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, giúp hai ngành cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Các đơn vị được giao có vai trò là cơ quan thường trực của Bộ Công an và BHXH Việt Nam cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện quy chế trong toàn quốc để có các biện pháp, giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Nhận dịp này, thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao ký niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho 12 đồng chí thuộc BHXH Việt Nam vì có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

THU HOÀI



Giao dịch một cửa tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ.

Nhộn nhịp làng Me

Những ngày giáp tết Nguyên đán, cái giá lạnh của mùa đông dường như không ngăn được sức nóng đang lan tỏa khắp làng Me, xã Tân Hòa (Hưng Hà). Dịp này, các cơ sở sản xuất bánh đa của làng đang chạy đua với thời gian để sản xuất được nhiều sản phẩm có chất lượng cung cấp cho người tiêu dùng. 4 giờ sáng, làng Me đã rộn ràng một ngày mới. Tiếng máy xay bột, tráng bánh, máy cắt bánh hòa cùng tiếng cười nói xôn xao và những bước chân vội vã của những người thợ cang

làm cho không khí sản xuất trở nên tất bật hơn. Nếu như những ngày trước, các hộ chỉ sản xuất 8 tiếng/ngày thì thời gian này các hộ tăng 10 - 12 tiếng/ngày, kể cả ngày nghỉ để kịp đáp ứng những đơn hàng tăng cao dịp cuối năm. Gia đình anh Vũ Luân đã mạnh dạn

áp dụng sản xuất bánh đa theo dây chuyền khép kín. Với hệ thống liên hoàn từ máy xay bột, máy tráng đến máy cắt bánh, mỗi ngày cơ sở sản xuất của anh Luân đưa ra thị trường 6 tạ bánh đa. Anh Luân cho biết: Để làm ra sản phẩm thơm, ngon, dẻo là sự kết hợp hài hòa giữa các công đoạn. Cùng với đó là sự khéo léo, cầu kỳ và cái tâm của người làm nghề. Hiện nay, các đơn đặt hàng dịp tết của chúng tôi tăng gấp 2, gấp 3 lần so với ngày thường. Để kịp hoàn thành đơn hàng giao cho khách, chúng tôi làm cả ngày, cả đêm. Ngày trước chúng tôi chỉ coi đây là nghề phụ, kiếm thêm thu nhập. Nhưng hiện nay, nhờ công nghiệp hóa nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, từ đó thu nhập của chúng tôi cũng cao hơn và trở thành sản phẩm đặc sản của quê hương.

Cũng giống như anh Luân, xưởng sản xuất của chị Vũ Thị Hương lúc nào cũng đông lửa. Không chỉ tráng bánh cho gia đình, xưởng của chị còn tráng thuê cho hàng chục hộ trong thôn. Vốn năng động, nhạy bén nắm bắt cơ chế thị trường, cơ sở sản xuất của gia đình chị Hương đã được nhiều người biết đến, từng bước nâng tầm thương

hiệu của gia đình. Chị Hương chia sẻ: Chúng tôi làm bánh được 30 năm nay, để sản xuất ra sợi bánh dẻo, dai thì công đoạn quan trọng nhất là cối phải chín và lửa phải hồng. Những ngày giáp tết, ngày nào bếp cũng hoạt động hết công suất để tráng bánh, có những hôm chúng tôi phải thuê thêm thợ để sản xuất cho kịp đơn đặt hàng. Mặc dù nghề làm bánh đa rất vất vả nhưng hiệu quả kinh tế lại cao. Một năm tôi thu nhập khoảng 300 - 400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Trưởng thôn Me, xã Tân Hòa chia sẻ: Đặc thù của làng nghề bánh đa là phụ thuộc vào thời tiết, nếu thời tiết nắng thì bánh đa sẽ ngon hơn nên tranh thủ những ngày nắng bà con tráng bánh rất đông. Chúng tôi cũng thường xuyên liên hệ với các đơn vị, đầu mối để liên kết tiêu thụ sản phẩm giúp bà con tiếp tục gắn bó và phát triển nghề truyền thống của quê hương.

Làng Me hôm nay đã khác, nhiều ngôi nhà cao tầng hiện đại, những con đường bê tông và hệ thống thoát nước kiên cố khang trang hiện hữu nơi đây. Hiện làng Me có 120 hộ sản xuất bánh đa với 22

máy tráng bánh, một máy tráng cho 6 - 7 hộ thuê tráng bánh. Các sản phẩm ngày một nhiều được người tiêu dùng đánh giá cao cả về chất lượng. Ông Phạm Đình Đại, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa cho biết: Năm 1993, làng Me được UBND tỉnh công nhận làng nghề. Trong quá trình sản xuất, bà con đã chủ động đầu tư máy móc vào hoạt động và chú trọng bảo đảm chất lượng bánh đa không có tạp chất, hóa chất, an toàn thực phẩm nên sản phẩm bà con làm ra đến đâu đều tiêu thụ ngay đến đó. Đặc biệt, để duy trì và phát triển làng nghề, xã tổ chức thành lập một tổ HTX và đang xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tiêu thụ trên thị trường, từng bước xây dựng sản phẩm bánh đa làng Me thành sản phẩm OCOP.

Đến làng Me những ngày này, đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những phần bánh được trải dài như tấm lụa phơi trên những giàn cao nối dài các sân, mái nhà... tạo bức tranh trù phú của làng quê yên bình. Nhờ làng nghề mà đời sống người dân ngày một khá hơn, quê hương ngày càng khởi sắc, nhà nhà đón tết ấm no, hạnh phúc.

THANH THỦY



Các hộ sản xuất bánh đa làng Me, xã Tân Hòa (Hưng Hà) đẩy mạnh sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp tết.

Triển vọng cây nho hạ đen

Với năng suất ban đầu khá, quả ngon, vườn nho hữu cơ kết hợp giữa phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch trải nghiệm của anh Nguyễn Bá Duẩn, thôn Đông Phúc, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) vụ đầu thu hoạch cho tín hiệu lạc quan. Nhận thấy giống cây nho hạ đen đã được trồng thử nghiệm thành công ở nhiều nơi, với niềm đam mê trong lĩnh vực nông nghiệp, anh Duẩn quyết tâm học hỏi kinh nghiệm và đưa giống nho hạ đen từ Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang về trồng tại vườn nhà. Với hơn 2.000m² đất tại thôn Đông Phúc, anh liên hệ giống và được Trung tâm ứng dụng khoa

học công nghệ, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang đánh giá cao bởi nhiều vườn không thu được như vậy. Do là loại nho mới xuất hiện tại Thái Bình, tôi muốn nhiều người dân được hưởng thức, biết trồng vườn nho của mình nên bán với giá thấp hơn giá thị trường, dao động từng thời điểm khoảng 100.000 - 120.000 đồng/kg. Vườn không đủ nho để cung cấp cho bà con. Nhiều người mua lẻ còn đến tận vườn tham quan, trực tiếp trải nghiệm thu hoạch. Dự kiến vụ xuân hè năm 2022 sẽ có khoảng 600 gốc nho hạ đen cho thu trên 1 tấn quả. Theo anh Duẩn: Mặc dù vốn đầu tư ban đầu lớn nhưng hiệu quả kéo dài, càng về

bi ảnh hưởng gì. Bạt cũng giúp che mưa, che sương, chống bệnh thán thư trên cây nho. Bên cạnh đó, mô hình trồng nho của anh Duẩn sử dụng hệ thống tưới nước, bón phân tự động giúp cây được chăm sóc đúng giờ, đúng lượng phân cần bón thúc và cây có thể hấp thụ 100% lượng phân bón. Sau 1 năm trồng, tháng 11/2021 đã có 400 cây nho hạ đen trong vườn nho của anh Duẩn cho ra lứa quả đầu tiên với chùm quả to, độ đồng đều cao, không hạt, ngọt thanh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Anh Duẩn nhận định: Lứa quả "bói" này, tôi thu hoạch được hơn 400kg nho, được Trung tâm ứng dụng khoa

học công nghệ, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang đánh giá cao bởi nhiều vườn không thu được như vậy. Do là loại nho mới xuất hiện tại Thái Bình, tôi muốn nhiều người dân được hưởng thức, biết trồng vườn nho của mình nên bán với giá thấp hơn giá thị trường, dao động từng thời điểm khoảng 100.000 - 120.000 đồng/kg. Vườn không đủ nho để cung cấp cho bà con. Nhiều người mua lẻ còn đến tận vườn tham quan, trực tiếp trải nghiệm thu hoạch. Dự kiến vụ xuân hè năm 2022 sẽ có khoảng 600 gốc nho hạ đen cho thu trên 1 tấn quả. Theo anh Duẩn: Mặc dù vốn đầu tư ban đầu lớn nhưng hiệu quả kéo dài, càng về

sau càng tiết kiệm chi phí, cho thu nhập ổn định, sau vụ thứ 4, thứ 5 sẽ thu hồi vốn đầu tư. Các vụ sau, đầu ra cho sản phẩm được bao tiêu bởi Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang. Tôi mong các cấp, các ngành sẽ hỗ trợ người nông dân chuyển đổi cây trồng, xây dựng các chuỗi liên kết để yên tâm về đầu ra sản phẩm và đưa những sản phẩm sạch nhất tốt nhất cho người dân địa phương. Ngoài diện tích nho hiện có, anh Duẩn có 3.000m² ruộng trồng các loại cây màu khác với mục đích lấy ngắn nuôi dài, tích vốn đầu tư cho cây nho hạ đen. Đây là diện tích trước kia anh trồng măng tây nhưng hiệu quả không cao. Anh Duẩn sẽ chuyển toàn bộ diện tích này sang trồng nho hạ đen khi có thêm nguồn vốn. Anh

Nguyễn Duy Dân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã An Lễ cho biết: Anh Nguyễn Bá Duẩn là đảng viên trẻ tiêu biểu, năng động trong phát triển kinh tế, tham gia

các hoạt động đoàn tại địa phương. Mô hình trồng nho hạ đen của anh Duẩn được nhiều thanh niên trong và ngoài xã đến tham quan, học hỏi, cũng là điểm sáng

để thanh niên An Lễ học tập, mạnh dạn đưa những cây trồng mới, hiệu quả về làm giàu trên đất quê hương.

KUẬN PHƯƠNG



Anh Nguyễn Bá Duẩn, thôn Đông Phúc, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) chăm sóc nho hạ đen.